

Kính gửi: Quý đại biểu

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) trân trọng kính mời Quý đại biểu tham dự "**Hội thảo Nhà giáo dục**" - sự kiện nằm trong khuôn khổ Chương trình "Ngày hội tương lai Việt Nam – Singapore" (The Singapore – Vietnam Future School Festival) do Reactor School và Mạng lưới Toàn cầu Singapore phối hợp với NIC tổ chức nhân dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao và 10 năm quan hệ đối tác chiến lược giữa hai Quốc gia: Việt Nam và Singapore.

1. Giới thiệu tóm tắt về Reactor School, Singapore Global Network và Chương trình The Singapore – Vietnam Future School Festival: Chi tiết tại Phụ lục đính kèm.

2. Thông tin chi tiết về Hội thảo:

Thời gian: 09h00 – 12h00 Thứ bảy, ngày 25/11/2023

Địa điểm: Khách sạn L'Opera Hanoi (29 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Ngôn ngữ: hoàn toàn bằng Tiếng Anh

Nội dung: Hội thảo này được thiết kế nhằm quy tụ các nhà giáo dục, giảng viên, giáo viên và quản trị viên nhà trường, tạo ra một nền tảng năng động để khám phá tương lai của việc giảng dạy và học tập. Tại Hội thảo này, Quý đại biểu sẽ có cơ hội hòa mình vào thế giới Đổi mới sáng tạo của Edutech; khám phá các công cụ và tài liệu tiên tiến được cung cấp bởi các công ty khởi nghiệp Edutech đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của các nhà giáo dục trong thời đại kỹ thuật số. Từ nền tảng học tập tương tác cho đến các công cụ hỗ trợ giảng dạy tiên tiến sẽ giúp Quý vị hiểu rõ hơn về cách thức công nghệ đang định hình lại cục diện giáo dục như thế nào.

Điểm nổi bật của Hội thảo Nhà giáo dục

- Tương tác với các công ty khởi nghiệp EduTech và khám phá các công cụ giảng dạy sáng tạo.
- Tham gia thảo luận bàn tròn về tương lai của giáo dục.
- Kết nối với các nhà giáo dục và chuyên gia giáo dục có cùng chí hướng.
- Thu được những hiểu biết có giá trị về bối cảnh dạy và học đang phát triển.
- Khám phá sự hợp tác tiềm năng giữa Singapore và Việt Nam trong giáo dục xuất sắc.

Thành phần khách mời tham gia Hội thảo: Đại diện đến từ các công ty Công nghệ Giáo dục; Lãnh đạo các Trường trung học và Các trường đại học; và các cá nhân, tổ chức có liên quan.

Quý Đại biểu vui lòng hoàn thiện đăng ký tham dự Hội thảo trước 17h00 ngày 20/11/2023 qua mã QR* đính kèm công văn.

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia mong nhận được sự tham dự của Quý Đại biểu./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, NNL (Long 2)



Mã QR* đăng ký tham dự

PHỤ LỤC THÔNG TIN HỘI THẢO

"**Hội thảo Nhà giáo dục**" là sự kiện nằm trong khuôn khổ Chương trình "Ngày hội tương lai Việt Nam – Singapore" (The Singapore – Vietnam Future School Festival) do Reactor School và Mạng lưới Toàn cầu Singapore phối hợp với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) tổ chức nhân dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao và 10 năm quan hệ đối tác chiến lược giữa hai Quốc gia: Việt Nam và Singapore.

Giới thiệu tóm tắt về Reactor School, Singapore Global Network và Chương trình The Singapore – Vietnam Future School Festival

1) Về Reactor:

Tầm nhìn: Trở thành Nhà phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp hàng đầu bằng cách nâng cao trình độ làm chủ doanh nghiệp trong giới trẻ.

Nhiệm vụ: Trở thành trường khởi nghiệp số 1 trên Trái đất thông qua việc giúp các trường thực hiện Chương trình giảng dạy EntreEd, giúp sinh viên biến ý tưởng và dự án của họ thành công ty, và thiết kế các lớp học đào tạo giáo viên cho các nhà giáo dục.

Hệ thống Reactor bao gồm Reactor School, Reactor Pathways và Reactor Ventures đang triển khai hoạt động ở 8 nước khu vực Đông Nam Á, bao gồm: Brunei, Campuchia, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam; 6 nước Châu Á Thái Bình Dương, bao gồm: Úc, Trung Quốc, Hồng Kông, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan; và 3 nước tại khối EMEA, bao gồm: Dubai, Kuwait và Ghana.

Reactor School (là công ty cổ phần vào năm 2012): Đến nay đã tiếp cận hơn 300 trường trung học và hơn 50 trường đại học hàng đầu ở Đông Nam Á;

Reactor Pathways (thành lập năm 2020): là Vườn ươm tài năng dành cho các nhà sáng lập là sinh viên, các thực tập sinh và các quỹ đầu tư sinh viên;

Reactor Ventures (Được phát động vào tháng 1 năm 2022): Tìm kiếm các quỹ đầu tư mạo hiểm trong giai đoạn đầu cho các công ty khởi nghiệp hoặc các hạt giống khởi nghiệp.

2) Về Mạng lưới Toàn cầu Singapore (Singapore Global Network):

Mạng lưới Toàn cầu Singapore (SGN) là một sáng kiến do chính phủ Singapore đưa ra nhằm kết nối người Singapore và bạn bè Singapore từ khắp nơi trên thế giới. Mạng lưới nhằm mục đích tạo ra một cộng đồng toàn cầu gồm người Singapore và những người bạn của Singapore, đồng thời quảng bá Singapore như một trung tâm sôi động về kinh doanh, đổi mới sáng tạo và văn hóa.

3) Chương trình "The Singapore – Vietnam Future School Festival"

Chương trình được tổ chức nhân dịp 50 năm quan hệ song phương và 10 năm quan hệ đối tác chiến lược giữa Singapore và Việt Nam. Chương trình đã được tổ chức thành công tại Thành phố Hồ Chí Minh và Thành phố Đà Nẵng vào tháng 7 và tháng 10 vừa qua. Chương trình nhằm giới thiệu về các công ty khởi nghiệp công nghệ giáo dục ở cả 2 Quốc gia: Việt Nam và Singapore.